

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CHỈ THỊ số 253-TTg ngày 18-7-1979 về việc tiếp tục cuộc tổng điều tra dân số cả nước năm 1979.

Tình hình biến động về dân cư giữa các vùng có chiến sự ở các tỉnh biên giới phía Bắc (giữa quý I năm 1979) đến nay đang đi dần vào ổn định.

Để đáp ứng yêu cầu của công tác xây dựng kế hoạch dài hạn, tăng cường các mặt công tác quản lý của Nhà nước và củng cố quốc phòng, Thủ tướng Chính phủ quyết định tiếp tục tiến hành việc chuẩn bị cho cuộc tổng điều tra dân số cả nước năm 1979 và thời điểm của cuộc tổng điều tra này là 0 giờ ngày 1 tháng 10 năm 1979.

Để bảo đảm cho cuộc tổng điều tra dân số lần này thu được kết quả tốt, đáp ứng đầy đủ các mục tiêu cơ bản đã được đề ra tại quyết định số 183-CP ngày 20-7-1978 của Hội đồng Chính phủ và chỉ thị số 64-CT/TU ngày 22-1-1979 của Ban bí thư trung ương Đảng, các cấp, các ngành phải khẩn trương thực hiện tốt các công việc sau đây:

1. Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số trung ương phải có kế hoạch hướng dẫn bổ sung cho các địa phương và các ngành có kế hoạch điều tra riêng để hoàn thành tốt các công việc chuẩn bị. Các Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải gấp rút kiện toàn các ban chỉ đạo tổng điều tra dân số các cấp từ tỉnh đến xã; đôn đốc các cấp, các ngành tiếp tục hoàn thành nhanh, gọn, tốt mọi mặt công tác chuẩn bị cho cuộc tổng điều tra dân số theo sự hướng dẫn

của Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số trung ương. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố cần có kế hoạch kết hợp chặt chẽ công tác tổng điều tra dân số với các công tác khác ở địa phương (sản xuất vụ mùa; phòng chống lụt bão; xây dựng kế hoạch năm 1980; phục vụ chiến đấu và chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, v.v...) vừa bảo đảm thực hiện đúng kỳ hạn cuộc tổng điều tra dân số, vừa hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác khác của địa phương.

2. Các Bộ, ngành có liên quan ở trung ương phải tích cực khẩn trương giải quyết mọi yêu cầu cần thiết thuộc trách nhiệm của ngành mình cho công tác tổng điều tra dân số theo chỉ thị số 379-TTg ngày 21-7-1978 của Thủ tướng Chính phủ.

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 1979

K.T. Thủ tướng Chính phủ

Phó thủ tướng

LÊ THANH NGHỊ

HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI KINH TẾ NHÀ NƯỚC

THÔNG TƯ số 180-TTHĐ ngày 20-7-1979 quy định một số vấn đề về nghiệp vụ xét xử các vụ tranh chấp hợp đồng kinh tế.

Xét xử các vụ tranh chấp hợp đồng kinh tế là nhiệm vụ chính của các cơ quan trọng tài kinh tế. Mục đích, nội dung, nguyên tắc xét xử đã được Hội